

## GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10

**Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 – Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.**

**Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018 và 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2018)**

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời. “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 là dịp để tôn vinh và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018, hôm nay thư viện nhà trường xin giới thiệu với bạn đọc cuốn sách “Quà tặng dâng lên mẹ”.



Quà tặng dâng lên mẹ là quyển sách dày 255 trang gồm có 52 câu chuyện và một số bài thơ vừa viết vừa dịch được nhóm Nhân Văn tuyển chọn và giới

thiệt. Mỗi câu chuyện là tình cảm yêu thương nồng nàn, là sự kính trọng biết ơn vô bờ bến của những đứa con thân yêu dành cho mẹ. Lật từng trang sách ta sẽ tìm lại những phút giây đồng cảm trong tình yêu thương và cảm xúc về mẹ. Mỗi trang sách mở ra sẽ là con đường khám phá những tình yêu thương và cảm xúc đó. Đọc cuốn sách này ta sẽ thấy được tình yêu thương, sự chăm sóc và sự hy sinh thầm lặng của mẹ dành cho con và lòng biết ơn sâu sắc của con đối với mẹ. Các em sẽ biết được những quà tặng mà mỗi người con dâng lên người mẹ kính yêu của mình là gì?

Mẹ là người sinh ra chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta - Tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ như sông dài biển rộng và ấm áp như nắng sớm mai.

Ca dao xưa có câu: “Ơn cha nặng lắm ai ơi. Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang”

Trong tập sách, hình ảnh người mẹ luôn hiện lên thật dịu dàng và đầy bao dung, nhân hậu. Những câu chuyện như Khi em bé ra đời, Tình yêu và sự hy sinh, Mẹ và con, Mẹ yêu các con đủ để...Hãy biết yêu thương mẹ! Lời cuối cùng của mẹ là Cho mãi mãi, cho luôn luôn và bất luận điều gì...cho ta thấy thấm thía chân lý cuộc đời “Chốn yên bình nhất trên đời là trái tim người Mẹ”, cho chúng ta hiểu vì sao “Mẹ không bước đi mà là chạy...chạy và làm bằng phẳng con đường mà Mẹ biết con mình sẽ đi qua...” Cuốn quyền sách có câu: “còn gì quý báu hơn, kiên định hơn, tràn trề hơn, rộng lớn hơn tình yêu của mẹ”. Câu nói này càng khiến những người con chúng ta thêm thương mẹ và cảm nhận được những vất vả mà mẹ đã vượt qua. Thông qua hình ảnh của người mẹ và những câu chuyện mang tính nhân văn với nhiều triết lý sâu sắc. “Quà tặng dâng lên tặng Mẹ” sẽ cho chúng ta hiểu hơn tấm lòng người Mẹ vĩ đại của chúng ta.



Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018 và 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2018) và tuần lễ hưởng ứng học tập xuất đời năm 2018 là dịp để bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn vô bờ bến của những đứa con thân yêu dành cho Mẹ. Lật từng trang sách các em sẽ tìm lại những phút giây đồng cảm trong tình yêu thương và cảm xúc về mẹ. Mỗi trang sách mở ra sẽ đồng hành cùng các em trên con đường khám phá những tình yêu thương và cảm xúc đó. Đọc cuốn sách các em sẽ thấy được tình yêu thương, sự chăm sóc và sự hy sinh thầm lặng của mẹ dành cho con và lòng biết ơn sâu sắc của con đối với mẹ. Các em sẽ biết được những quà tặng mà mỗi người con dâng lên người mẹ kính yêu của mình là gì?

Đã bao giờ các em nghĩ là mình sẽ thể hiện tình cảm yêu thương của mình đối với mẹ như thế nào chưa? Có khi nào các em cảm ơn mẹ vì công ơn sinh thành cao lớn ấy? Các em hãy đọc bài thơ “Gửi mẹ” của nhà thơ Tế Hanh được dịch trong quyển sách.



Qua bài thơ các em sẽ cảm nhận được nhà thơ muốn gửi đến Mẹ điều gì? Quyển sách này còn rất nhiều điều lý thú và ý nghĩa hơn nữa. Các em hãy tự đọc, tự tìm hiểu và khám phá điều đó nhé! Các em có thể tìm thấy quyển sách “Quà tặng dâng lên Mẹ” trong tủ sách thư viện nhà trường. Sách do nhà xuất bản trẻ ấn hành. Quyển sách được thiết kế nhỏ gọn, màu sắc trang bìa đẹp mắt. Mong rằng với cuốn sách này các em sẽ có những giây phút trải nghiệm đầy ý nghĩa.

Thư viện nhà trường, xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý thầy cô giáo và các em học sinh; hân hạnh phục vụ bạn đọc.

*Cán bộ thư viện: Trần Thị Oanh*